



ประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะกรรมการแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชัน (Simulation Center) งานพัฒนาการศึกษาและวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**๑. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง**

ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

**๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร**

ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

**๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร**

**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒**

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ในวันราชการ ทั้งนี้ในวันปิดรับสมัครจะสามารถส่งใบสมัครได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดมาจากผู้สมัครสอบ คณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

**๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร**

- ๔.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์
- ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
- ๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
- ๔.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน โดยขอให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ

#### ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน **วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒** ที่บอร์ดประกาศรับสมัครงาน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒

**หมายเหตุ** ในกรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่า สำเนาหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับฉบับจริงนั้น ถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจิบ)  
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตำแหน่ง	พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน	ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชัน (Simulation Center) งานพัฒนาการศึกษาและวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร	๑. คุณสมบัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ๒. เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (โปรดแนบเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร) ๓. มีใจรักในงานให้บริการ สุภาพ ขยันและอดทน มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมทั้งจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๑. รับผิดชอบการเปิด-ปิด ห้องปฏิบัติการ ระบบน้ำ-ไฟ ระบบโตะปฏิบัติการ เครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาด ดูแลรักษาและจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนกลาง สำหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือแลป โตะปฏิบัติการ ภายในห้องเจ้าหน้าที่ ห้องจ่ายพัสดุ ห้องWet Lab ๒. จัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองส่วนกลาง เช่น Plaster , Alcohol, Mask, ถุงมือ ให้พร้อมก่อนการเรียนการสอน ๓. อำนวยความสะดวกให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มาใช้บริการ ๔. ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานและดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่โดยรวม ๕. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น เดินหนังสือ รับของเบิกภายใน จัดห้องสอบ เป็นต้น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก	สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน	๘,๖๙๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์	- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน) - ตรวจสอบสุขภาพประจำปี - ฯลฯ